



# MÙA XUÂN TÔI VÀ EM

Phạm Chinh Đông  
(Florida, USA, 4/2018)

Country Ballad (=142)

(Intro...)

Có một ngày người đứng dưới bóng biển trời rồi lòng rung lên một điều rất mới. Em  
 Đóa hoa đời vừa đến khép nép bên người thẹn thùng lao xao từng nhành lá biếc. Hương  
 Có một ngày đời sẽ có lúc cho người một mùa xuân em rộn ràng áo mới. Trong

ơi mùa xuân vừa đến đây trên đôi tay này hân hoan tình này. Chào ban mai những con đường hôm nay.  
 đêm vừa phai màu nhớ nhung trên đôi môi người chưa khô giọt đời. Mùa xuân tôi nắng lên rồi em ơi.  
 tôi còn thơm màu pháo vui trong đêm giao mùa năm nao chờ người. Chờ chân ai đến bên đời tôi đây?

Chào tương lai đã mướt xanh phận người nhọc nhằn. Chào yêu thương thấm thiết trong nhau một lời  
 Đời đưa em đến bên tôi một lần ngại ngẩn. Đời cho em sẽ biết nâng niu từng ngày  
 Chờ hoa thơm nở trên nương trên đồi muện màng. Chờ chim muông cất tiếng ca trên đời nghèo

ước. Tôi cho em từng ngày nắng thênh thang. Màu áo thiên thanh là nỗi nhớ chưa nguôi.  
 mới. Em cho tôi một mùa ái ân xa. Biển sóng bao la đợi chờ tiếng yêu... ..  
 khó. Cho tôi mơ về cùng hát bên em. Màu nắng trên kia là rực rỡ xuân tôi./.

Đóa hoa...  
 ... ..  
 ...đương. Mùa xuân em hoa thơm trong mắt sáng long lanh. Đồi cỏ xanh đồi chân son hò

hẹn. Tinh trót vay cho em mang trên vai tình buồn. Còn mãi thể nguyên ngày xa xưa ấy. Ngồi xuống

đây và cùng nắm tay nhìn thấy mai sau nhìn thấy trong nhau một chút thơ ngây còn đây. Có một...

<http://phamchinhdong.blogspot.com> <http://phamchinhdong.com>

# Sheet Mùa xuân tôi và em, file .PDF

"Nhạc Đạo :"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mùa xuân tôi và em của tác giả Phạm Chinh Đông đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Mùa xuân tôi và em

- Tác giả: Phạm Chinh Đông

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3868-mua-xuan-toi-va-em>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)